


บัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี/สินทรัพย์ทวีบัวหลวงคิดส์	
ข้อมูลบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี	 บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ที่มีกำหนดระยะเวลาการฝากแน่นอน เพียงฝากเงินต่อเนื่องทุกเดือนๆ ละเท่าๆกัน ได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำแบบ 12 เดือน และไม่ต้องเสียภาษีเมื่อฝากครบตามเงื่อนไข
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ระยะเวลาฝาก	24 , 36 , 48 หรือ 60 เดือน สำหรับ บัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ ฝากได้ที่ระยะเวลาฝาก 24 เดือนเท่านั้น
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ	สินทรัพย์ทวี 24 เดือน : 1,000 บาท ถึง 25,000 บาท 36 เดือน : 1,000 บาท ถึง 16,666 บาท 48 เดือน : 1,000 บาท ถึง 12,500 บาท 60 เดือน : 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท สินทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ 24 เดือน : 500 บาท ถึง 25,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก	<ul style="list-style-type: none"> ระยะเวลาฝากไม่ครบ 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา และต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ หากลูกค้าผิดนัดการฝากเงินไม่เกิน 2 ครั้ง ยังคงได้รับการยกเว้นภาษี และได้รับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา หากลูกค้าผิดนัดการฝากเงินเกิน 2 ครั้ง แต่ไม่เกิน 4 ครั้ง ไม่ได้รับยกเว้นภาษี แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา หากลูกค้าผิดนัดการฝากเงินเกิน 4 ครั้ง ถือว่าผิดสัญญา ไม่สามารถฝากเงินต่อไป ต้องปิดบัญชีโดยได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา และต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ
การต่ออายุบัญชีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก	ไม่มีการต่ออายุเงินฝากประเภทนี้ (เมื่อครบกำหนด ธนาคารจะหยุดคำนวณอัตราดอกเบี้ย)
ช่องทางในการติดต่อ	บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ www.bangkokbank.com
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ลูกค้าต้องไม่ขาดการฝากเงินเกินกว่า 2 งวด เปิดบัญชีได้ โดยรับสิทธิยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทนี้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น สำหรับ บัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ ฝากได้ตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง 14 ปี มีสิทธิเบิกถอนดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากตลอดระยะเวลาการฝากเพียงครั้งเดียว เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หรือเมื่อมีการปิดบัญชีไม่ว่าในกรณีใดๆ การฝากเงินงวดใดล่าช้าเกินกว่าวันสุดท้ายของเดือน ให้ถือว่าไม่มีการฝากเงินในเดือนที่ล่าช้า แต่เป็นการฝากเงินของงวดเดือนที่นำฝาก ทั้งนี้ ไม่ทำให้วันที่ครบกำหนดการฝากที่ตกลงไว้กับธนาคารเปลี่ยนแปลงไป บริการฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี ผ่านบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ บัวหลวงโฟน บัวหลวงไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวงเอ็มแบงก์กิ้ง ให้บริการระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น. ได้รับการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 โดยไม่เกินจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศและบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองตาม พรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามพนักงานขายทันที